



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์</p> <p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ เดอะเนชั่น</p> <p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>การรับรองหมอแสง</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีนายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง ประกาศหยุดผลิตยารักษาโรคมะเร็ง ว่า อาจเกิดจากความไม่พอใจที่ภา ครัฐยังไม่ให้ใบรับรองแพทย์ที่บ้าน แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ ขอให้ใช้เวลา อย่าเพิ่งน้อยใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ทุกอย่างทำตามระเบียบหลักเกณฑ์ คาดว่าเกิดการเข้าใจผิดเรื่องการไม่พิจารณา เพราะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหมอที่บ้านว่าเข้าหลักเกณฑ์ แต่ขั้นตอนยังเหลือการแสดงผลงานที่ขาดเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น</p> <p>-เสนอข่าว นายแสงชัย แหเลิศตระกูล หรือหมอแสง เปิดเผยว่า ส่งมอบเอกสารขออนุญาตเป็นหมอที่บ้านตั้งแต่ 17 พ.ย. 2560 แต่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำหาย เมื่อส่งไปให้เพิ่มก็เจียบ จน 5 ม.ค. 2561 ทำหนังสือติดตามปรากฏยังไม่มีความคืบหน้า จากนั้น 29 ม.ค. 2561 กรมฯ ได้ทำหนังสือมาให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม และวันที่ 3 ก.พ. 2561 ได้ส่งเอกสารที่ขอเพิ่มไป ครบทั้ง 5 รายการ แต่อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กลับแถลงข่าวว่ายังขาดเอกสาร ทำให้รู้สึกเสียใจ อีกทั้งประชาชนมีความหวังว่าเดือนมี.ค.นี้จะได้รับยาเหมือนเดิม แต่ถ้ายัง ไม่มีความแน่นอน เดือนมี.ค.คงไม่แจกยาแล้ว คาดว่าหลังวันที่ 20 ก.พ.นี้จะรู้ว่าผลผลิตยาหรือไม่ แต่ได้ คิดไว้แล้วว่าจะให้สูตรกับ ทีมงานไปจดทะเบียนที่ต่างประเทศ และในวันนี้ได้ส่งหนังสือรับรองของรพ.สต.ที่เคยส่งไปแล้วอีกครั้ง และตั้งคำถามว่าที่ดังเรื่องเป็นเพราะ กลัวเป็นคู่แข่งกับยาเบญจอมฤตย์ จะได้หยุดทำไป แล้วให้ประชาชนไปรับยาที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ แทน</p> <p>-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ไม่ใช่จะไม่รับรอง แต่ต้องรอเอกสาร 2 ฉบับ คือ หนังสือรับรองจากประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 คน และหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลในท้องที่ หากได้รับแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการโดยเร็ว ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาเป็นหมอที่บ้านของหมอแสงเริ่มเดือน พ.ย. 2560 จนถึงขณะนี้ถือว่าไม่นานเกินไป ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนรับรองหมอที่บ้าน เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและยกระดับหมอที่บ้านที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน โดยได้รับการรับรองจากประชาชนในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 10 คนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐระดับปฐมภูมิที่ผู้ขอหนังสือรับรองมีภูมิลำเนาอยู่</p> <p>ผู้ที่ได้รับรองเป็นหมอที่บ้านจะสามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข 4 ข้อ คือ 1.การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง 2.การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา โดยมีได้รับประโยชน์ตอบแทน 3.กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล อปท. หรือสภาวิชาชีพ มอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมาย และ 4.ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมาย หากดำเนินการนอกเหนือจากทั้ง 4 ข้อนี้ จะเป็นการกระทำความผิดฐานประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2552</p> <p>-นางเสาวณีย์ กุลสมบุรณ์ ผอ.กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนรับรองหมอพื้นบ้าน ปัจจุบันดำเนินการใน 6 กลุ่ม คือ 1.หมอยาสมุนไพร 2.หมอนวด/การนวดพื้นบ้าน 3.หมอดำแย 4.หมอกระดูกหัก 5.หมอปิธีกรรม และ 6.หมออื่น ๆ ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้าน ได้รับการรับรองแล้ว 2,179 คน ใน 40 จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ 59 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ภาคใต้ 291 คน ภาคกลาง 163 คน ภาคตะวันออก 99 คน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,567 คน ในจำนวนนี้ 50% เป็นหมอยาสมุนไพร โดยแต่ละปีกรมจะพิจารณาขอยกย่องหมอพื้นบ้านดีเด่น มีการถอดองค์ความรู้จัดทำเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่ และมีการจัดตั้งชมรมหมอพื้นบ้านแล้ว 629 ชมรม ใน 76 จังหวัด หากอปท.ใดเห็นความสำคัญจะจัดสรรเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลมาสนับสนุนให้นำหมอพื้นบ้าน มาให้บริการร่วมแบบผสมผสานกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่</p> <p>- นพ.เพชร อลิสาพันธ์ แพทย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา แผนกรังสีวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สิ่งที่หมอแสงค้นพบ ในวงการแพทย์เรียกว่าเป็นการเจอสารตัวหนึ่ง ที่คิดว่าน่าจะใช้ได้ ก็คือ องค์กรวิชาการทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ แต่สังคม เข้าใจผิดว่าสามารถรักษาได้แล้ว แต่แพทย์แผนปัจจุบันห้าม ซึ่งควรต้อง มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน โดยคนไข้ที่หมดหวังที่ รพ.รักษาไม่หาย คงไม่มีใครคัดค้านหากจะไปรักษาที่เป็นความหวัง แต่ที่น่าห่วงคือกลุ่มผู้ป่วยที่สามารถรักษาให้หายได้ อาจเสียโอกาสในการรับการรักษา ส่วนที่หมอแสงระบุว่าแจกยาให้กลุ่มคนไข้ที่รพ.ไม่รับแล้ว แต่ใช้แค่ใบรับรองแพทย์ว่าคนไข้เป็นมะเร็ง ไม่มีการคัด แยกคนไข้ และให้แจ้งความว่าไม่รับผิดชอบ ต่างกับ แพทย์ที่จะทำวิจัย มีข้อบังคับให้ระบุชัดเจนว่าหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ ผู้ทำวิจัยหรือสถาบันที่วิจัยต้องรับผิดชอบ</p> <p>- เสนอข่าว นายสุจินต์ บัวบาน อายุ 62 ปี อยู่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้ป่วยมะเร็ง ที่เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน ที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อขอรับยาประจำเดือนมี .ค. 2561 กล่าวว่า เป็นมะเร็งที่ตับ มารับยาไปแล้ว 5 ครั้ง ก่อนกินยาเกล็ดเลือด 700 กว่า ล่าสุดตรวจพบว่าผลเลือดดีขึ้น รู้สึกเสียใจหากหมอแสงจะเลิกช่วยคน</p>
เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด	<p><u>คืบหน้าร.วิ้งแล้วเสียชีวิต</u></p> <p>- เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณี ด.ญ.ภัทราภรณ์ วัชรณเดียง อายุ 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป.5 รร.วัดทุ่งครุ วิ่งรอบสนามแล้วเสียชีวิต นพ.พิชญ์ นาควัชร รองปลัด กทม. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากรร. สนง.เขต และ รพ.ตากสินแล้ว จากการตรวจโพรงจมูกของเด็ก พบเชื้อไวรัสฮิสทีโอพลาสมา ปี แต่เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติ จึงต้องตัดชิ้นเนื้อส่วนต่างๆ ส่งชันสูตรทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่แผนกนิติเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใช้เวลาประมาณ 45 วัน จึงจะทราบผล</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><u>งานสาธารณสุขพื้นที่ EEC</u></p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงาน บมจ.โออาร์พีซี จ.ระยอง ที่ใช้หลักปรัชญาในการดำเนินการ 3 ห่วง ได้แก่ เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมครบวงจร ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการในการเกิดเหตุอุบัติภัย ถือเป็นองค์กรตัวอย่างที่ทำงานระดับนานาชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 6 ภาคตะวันออก ทั้ง 8 จังหวัด ถือเป็นองค์กรหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นเขตสุขภาพพิเศษ มีการให้บริการสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งแรงงานต่างชาติ สุขภาพประมง และด้านอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน</p>
สำนักข่าวไทย	<p><u>หน่วยแพทย์จิตอาสางานอุ่นไอรัก</u></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 ก.พ.-11 มี.ค. 2561 ที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กทม. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดย สธ.ได้จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์กองแพทย์หลวง หน่วยแพทย์สำนักงานการแพทย์ กทม. จิตอาสาและ อสม. ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว จิตอาสาที่ปฏิบัติงาน ทั้งการเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อ-ส่งกลับ</p>
เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><u>การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ</u></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิจันทร์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงการให้บริการตรวจสอบมาตรฐานและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง ว่า หลังมีการปลดล็อคข้อจำกัด ด้วย ม.44 ตามคำสั่งที่ 77/2559 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี ล่าสุดสามารถพิจารณาเรื่องเก่าที่ค้างอยู่จนหมดและให้บริการได้อย่าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รวดเร็วขึ้น ถือเป็นหน่วยงานที่เห็นผลการดำเนินการชัดเจนที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามเป้าหมายของรัฐบาล
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<b>อาการบ้านหมุน</b> -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงอาการบ้านหมุน ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ทรงตัวลำบาก สิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุน หรือรู้สึกตัวเองหมุนทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ว่า คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากัน แต่จากการศึกษาพบว่าเกิดจากความผิดปกติดังกล่าวเพียงร้อยละ 50 ส่วนอาการเวียนศีรษะมาจากสาเหตุของโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง มักมีอาการเวียนศีรษะทันทีทันใด ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียด
ไทยโพสต์	<b>มะเร็งกล่องเสียง</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนชายไทยที่มีปัญหาเสียงแหบเรื้อรังให้ระวังโรคมะเร็งกล่องเสียง มักพบในกลุ่มชายสูบบุหรี่ที่มีประวัติสูบบุหรี่จัดมานาน ต่อมแอลกอฮอล์เป็นประจำ เป็นโรคกรดไหลย้อน ได้รับฝุ่นละอองหรือสัมผัสสารเคมีในอุตสาหกรรมเป็นเวลานาน และอาจสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส HPV อาการแรกเริ่มจะมีเสียงแหบเรื้อรังรักษาไม่หายนานกว่า 2 สัปดาห์ โดยไม่มีสาเหตุที่ทำให้เสียงแหบชัดเจน ในรายที่มีการลุกลามมากขึ้นอาจมีอาการเจ็บคอเรื้อรัง ไอเรื้อรัง มีความรู้สึกไม่สบายในลำคอเหมือนมีก้อนติดคอ กลืนอาหารลำบาก หายใจขัด หายใจลำบาก มีเสมหะปนเลือด มีก้อนที่ด้านข้างคอโตจากเซลล์มะเร็งลุกลามไปต่อมน้ำเหลือง ดังนั้น ผู้สูบบุหรี่ที่มีประวัติสูบบุหรี่มายาวนานหรือผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ควรเลิก พฤติกรรมเหล่านี้และควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ส่วนผู้มีอาการเสียงแหบเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์ควรรีบปรึกษาแพทย์
กรุงเทพธุรกิจ	<b>วัคซีน HIB</b> -เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดลด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2560 เป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย “ฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี” ทำให้เกิดการใช้วัคซีน HIB ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ลดการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคจากการติดเชื้อดังกล่าวในกลุ่มเด็กเล็กทั่วทุกภูมิภาค
เดลินิวส์	<b>เพิ่มอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน รพ.สต.</b> -เสนอข่าว น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการให้สร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. รวมถึง รพ.สต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการรักษาคนไข้ จึงอนุมัติงบประมาณระบบพิเศษเพื่อให้เกิดการปฏิรูปภาคเกษตรและฐานราก มูลค่า 602 ล้านบาท ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2561
ไทยรัฐ	<b>เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์</b> -เสนอข่าว จากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือทางการแพทย์ บริษัทไทยกอง ล่าสุดมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย 7 ตำบล 41 หมู่บ้าน ด้านสสจ.ตรังลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านและแจกหน้ากากอนามัย พร้อมจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลบริการผู้ประสบมลพิษและอัคคีภัย ที่โรงเรียนบางหมาก อ.กันตัง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 3 กม. ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ รวมถึงมีตรวจหาคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด 101 ราย พบผิดปกติ 7 ราย
เว็บไซต์ sanook.com	<b>ชื่นชมแพทย์</b> -เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ นฤมล รัชตรังสรรค์ โพสต์ภาพในเพจสุราษฎร์ธานี เป็นภาพของ นพ.ทงศักดิ์ หนัวยสรวง แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.สุราษฎร์ธานี ที่กำลังตรวจคนไข้ทั้งที่ยังต้องให้น้ำเกลือจากอาการท้องเสีย มีไข้สูง พร้อมระบุว่า “คุณหมอที่ดี มีจิตบริการยังมีที่อื่นอีกคน หมอป่วยแต่ยังมาตรวจคนไข้จนหมด”

